

คำสั่ง



คดีหมายเลขดำที่ ..... ลต ๒ / ๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๖๕ / ๒๕๕๒

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒

ความ เลือกลง

ระหว่าง	{	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ร้อง
		นายวิรัช สุวรรณชารี	ผู้คัดค้าน

เรื่อง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และขอให้มีการเลือกตั้งใหม่

ผู้ร้องยื่น คำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง นายสมควร นัยดึบ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

/๒๐ เมษายน



- ๒ -

๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนและ  
สอบสวนแล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านได้ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านดังนี้คือ ผู้คัดค้านให้เงินแก่นายพรรณ สิริสอ จำนวน ๕๐ บาท  
ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผู้คัดค้านให้เงินแก่นาย  
นายปัญญา หล้าธิ จำนวน ๕๐ บาท ที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  
จังหวัดเชียงราย ผู้คัดค้านให้เงินแก่นายสมบุญ ก้าทา จำนวน ๑๕๐ บาท นางอุษา ราชคม  
หรือสิทธิขันแก้ว จำนวน ๑๐๐ บาท นางทองสี คำสมุด จำนวน ๑๕๐ บาท นายกฤษ คำสุยะ  
จำนวน ๑๐๐ บาท และนางพันธุ ขัดสาย จำนวน ๒๕๐ บาท ที่หมู่ที่ ๘ ผู้คัดค้าน  
ให้เงินแก่นายสมาน ศรีหล้า จำนวน ๒๐๐ บาท ที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  
จังหวัดเชียงราย การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่  
เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มิคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้คัดค้าน  
และมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑ คน ใหม่

/ผู้คัดค้านยื่น



- ๓ -

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไปหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายในวันดังกล่าวจริง แต่ผู้คัดค้านไม่ได้ทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดตามที่ถูกกล่าวหา เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตรวจสอบนวนประชุมปรึกษาแล้ว ผู้ร้องนำสืบว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านไปหาเสียงในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยได้เดินไปหาเสียงยังบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคน เพื่อขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละบ้านช่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง โดยผู้คัดค้านได้สอบถามว่าบ้านแต่ละหลังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คนแล้วได้ยื่นบัตรแนะนำตัวพร้อมแนบบัตรฉบับละ ๕๐ บาท ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านแต่ละหลัง โดยให้นายสมบุรณ์ ๑๕๐ บาท นางอุษา สิทธิขันแก้ว ๑๐๐ บาท นายปัญญา ๕๐ บาท นางทองสี ๑๕๐ บาท นายกุย ๑๐๐ บาท นายพรรณ สิทธิสอ ๕๐ บาท นางพันธุ ขัดสาย ๒๕๐ บาท และนายสมาน ๒๐๐ บาท (นายสมานเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับนายสมควร ผู้สมัครหมายเลข ๒ ด้วย) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับเงินทราบดีว่า การซื้อสิทธิขายเสียงเป็นความผิด แต่ไม่ทราบว่าต้องไปแจ้งเหตุที่ได้รับเงินกับใครและที่ไหน ต่อมาเมื่อ

/คาบตำรวจ



- ๔ -

ดาบตำรวจศรีจันทร์ เทพคำปลิว และดาบตำรวจประเสริฐ ขาววัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำชุดป้องกันปราบหยาว่า ได้สืบทราบว่ามี  
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จึงได้ออกสืบสวนหาข่าว ต่อมาวันที่ ๒๕ และ  
๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ จึงได้ไปที่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจกเงินจากผู้คัดค้าน  
โดยได้สอบถามและทำบันทึกการรับแจ้งเหตุไว้ตามที่ปรากฏในเอกสารท้ายคำร้อง  
ส่วนเงินที่ได้รับแจกนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำไปใช้หมดแล้ว และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจว่า  
ระยะเวลาการแจ้งเหตุการณ์ได้รับเงินนั้นมีระยะเวลาเช่นเดียวกับการได้รับเงินในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องมาแจ้งไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนนายสมควร  
ได้รับทราบเรื่องและผู้คัดค้านแจกเงินให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากนายผา กาเรือง  
และนายพิเชษฐ์ มณีสาร ซึ่งเห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้คัดค้านแจกเงินให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้คัดค้านนำสืบว่า ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านได้ไปหาเสียงที่ตำบลป่าซาง  
โดยมีคนในพื้นที่ติดตามไปด้วยเนื่องจากผู้คัดค้านไม่ชำนาญพื้นที่และรู้จักคนในท้องถิ่น  
แต่ผู้คัดค้านไม่ได้แจกเงินให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใด และในวันดังกล่าวไม่ได้พบนายสมาน สรหล้า

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑  
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

/สมาชิกสภา



- ๕ -

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้าน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑ ผู้คัดค้านเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ นายสมควร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุอันควรสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้คัดค้านหรือไม่ เห็นว่า พยานผู้ร้องปากนายปัญญา นายสมบุญ นายพรรณ นายสมาน นางอุษา นางทองสี นายกฤษ และนางพันธุ แต่ละปากต่างอ้างว่า ผู้คัดค้านมาพบตนพร้อมกับ แจกบัตรแนะนำตัวและเงินเพื่อให้พยานและคนในครอบครัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียง ให้ผู้คัดค้านอันเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ในการแจกเงินแต่ละครั้งก็ไม่มีพยานอื่นรู้เห็น ทั้งบัตรแนะนำตัวและเงินที่อ้างว่าได้รับมาก็ไม่มีมาแสดงต่อศาล โดยอ้างว่าได้นำเงินไปใช้หมดแล้ว จึงคงมีแต่เพียงคำเบิกความลอย ๆ ทั้งการกระทำของพยานดังกล่าวก็ขัดต่อเหตุผลที่พยานผู้ร้อง

/แต่ละฝ่าย



- ๖ -

แต่ละคนต่างก็ยืนยันว่าพยานทุกคนทราบว่าการซื้อเสียงขายเสียงนั้นเป็นความผิด และการที่ผู้คัดค้านแจกเงินให้ ถือว่าเป็นการดูถูกพวกตนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างมาก แต่กลับปรากฏว่าพยานแต่ละคนกลับยอมรับเงินซื้อเสียงแต่โดยดี และนำไปใช้จ่ายหมด โดยไม่รับนำเงินและหลักฐานอื่นที่จะสามารถยืนยันความผิดของผู้คัดค้านได้ ไปมอบให้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีกับผู้คัดค้านในทันที โดยเฉพาะ พยานปากนายสมานก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของนายสมควรผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นคู่แข่งกับผู้คัดค้านด้วย จึงเป็นการกระทำที่ผิดปกติวิสัย ทั้งนายผา และนายพิเชษฐ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้คัดค้าน แจกเงินให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็มิได้มาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อผู้คัดค้าน ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดดังกล่าวพยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีน้ำหนักน้อย ข้อเท็จจริง รับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้กระทำการแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑)

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นางจุฑามาศ วงศ์ศิระวิลาส

นายประพัฒน์ ไพบยภรณ์

นายกิริติ เชียงปวน

ศิริพร/พิมพ์/ทาน